

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

MORE – รักคนกอดนานได้ รักหุ่นกอดนาน(...?)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลี้จั่วหัว... ถ้าท่านที่เป็นแฟนประจำคอลัมน์ บาดตาเซียน หรือ ตามผลงาน

กันมานานแล้วนั้น ก็เป็นธรรมดาที่จะได้เห็นกรรมคมคายต่างๆ นาๆ ของเหนือเมฆ ซึ่งในการเขียนคอลัมน์ หรือแม้แต่การเขียนบทวิเคราะห์ด้านปัจจัยทางเทคนิคนั้น เหนือเมฆจำได้ว่า น่าจะเป็นกลุ่มแรกๆ หรือ จะมีไม่กี่คนหรอกกระมัง ที่จะใช้ “ลี้จั่วหัว” ในบทวิเคราะห์ทางเทคนิค... จะเป็นคนแรกเลย ก็อาจจะใช้ด้วยมั้ง ตั้งแต่เขียนมาในปี 2546 แล้วโน่นเลย (ก่อนจะมีการขึ้นทะเบียนนักวิเคราะห์ทั้งระบบ)... มันจึงกลายเป็น รูปแบบเฉพาะตัวของเหนือเมฆ ในการเขียนบทวิเคราะห์หรือบทความบาดตาเซียน... อย่างวันนี้ ก็คงจะเคย ได้อินเหนือเมฆกล่าวมาบ้าง ทั้งในงานสัมมนาหรืองานอบรม ซึ่งจริงๆ แล้ว ข้อความ ไหวงเลียบ นั้น จะมี อยู่แล้ว แต่วันนี้ ก็อาจจะต้องเอามาว่ากันใหม่ เหมือนยุคนิวออร์มอลละไรทำนองนั้น ซึ่งรักหุ่นกอดนาน ก็ อาจจะ “ไม่ตาย” ก็ได้แล้วนะครับ ขึ้นอยู่ว่า มุมมองของคนกอด หรือ คนกอดคือใคร... ถ้าคนกอดเป็นราย ที่เก็บหุ้นไว้นะๆ เก็บไว้มากๆ เพื่อหวังอะไรซักอย่าง ถ้าเขา กอดนาน เขาก็รู้ว่า ไม่ตายหรอก เพราะมีตั้งค์ แต่อาจจะเสียโอกาสทางการเงิน หรือเสียเวลาเขาเปล่าๆ ดังนั้น เมื่อถึงเวลา แม้เขาจะคิดกอดไม่นาน เขาก็ ต้องทำอะไรซักอย่าง ที่จะดีจาก... หรือ อากาแบบนี้ ถ้าเขากำลังจะเลิกกอด หรือ กำลังสร้างแรงจูงใจให้มี คนอื่นมากอดต่อ ราคาที่ต้องเกี่ยวกันหน่อย ให้สัมพันธ์ที่ดูแล บั้นลี้จั่วดูกันมานาน จะเลิกกอดโดยไม่มีการ เอากำไรบ้าง ก็กระไรอยู่... ก็ไม่รู้ละ เราก็ไม่คิดจะกอดนานเหมือนกัน หุ่นแบบนี้ อาย่ารักหวังแต่จะนะครับ

ดูตามเกม... จริงๆ แล้ว เราจะเล่นเกม ซ้อมดักทางก่อนขึ้น เพราะคาดว่าจะขึ้น ก่อนก็ได้

หรือจะรอเล่นเกมตามหน้า เมื่อเห็นว่า เขาจะวิ่งขึ้นรอบใหม่ ก็ได้นะ แต่ทางหนี ก็ต้องมีไว้พร้อมด้วยเช่นกัน

แนวรับ : ... 0.80-0.76 หรือ ยืน 0.85 ได้จริง ก็ตามน้ำได้

เป้าหมาย : ... 0.90 และ 0.95 แคร่ระยะสั้น รอบจริง เกิน 1.0

Price Chart...(MORE)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น MORE... การยืนระดับ 0.85 ได้นั้น แนวโน้มจะมีการทดสอบ 0.90 หรือ 0.95 ได้ต่อไป และที่ว่า เป้าหมายของการเล่นรอบ หากเห็นว่ายืน 0.90 ได้อย่างมั่นคง การขึ้นถึงระดับ 1.00 ก็ย่อมจะมี หรืออย่างน้อยๆ ก็น่าจะได้เห็นระดับ 1.30-1.50 ซึ่งก็เป็นไปตามรูปแบบราคา หรือ การขึ้นต่อเนื่อง เราอาจจะไปรอดสัญญาณของ Indicator กันอีกที ว่ามีสัญญาณ ขายออกมาจริงจังช่วงไหน ก็อาจจะขายเล่นรอบช่วงนั้น ไปก่อนเลย แล้วค่อยว่ากัน... แต่อย่างที่เคยกล่าวไว้แล้ว ก่อนหน้านี้ ว่าหุ่นตัวนี้ ในโครงสร้างของกราฟหลักๆ อาจจะหวังการขึ้นยาวๆ ก็ได้เหมือนกันนะ... การกอด หรือเก็บหุ้นมาเป็นระยะๆ ก็น่าจะมีส่วนของเกมนะ